

ม.ร.ว.ดำรงดิศ นั่งหัวหน้าพรรคภราดรภาพ ทางออกให้ประเทศ



วันนี้มีการประชุมใหญ่ของพรรคภราดรภาพที่มีวาระสำคัญคือ การเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่, เลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และการแก้ไขข้อบังคับพรรคเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ โดยมีสมาชิกพรรคมาร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า 300 คน หลังการประชุม นาย อนุวัติ ศาสนุญปัทม์ รักษาการหัวหน้าพรรคภราดรภาพ เปิดเผยว่า พรรคได้มีมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จำนวน 18 คน โดยมี หม่อมราชวงศ์ ดำรงดิศ ดิศกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่, นาย พันธุ์ยศ อัครอมรพงศ์ เป็นเลขาธิการพรรค, นาย อนุวัติ เป็นรองหัวหน้าพรรค, นาย วีรพัฒน์ พร้อมพลากร เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค และนาย สุรภาส วิเชียร เป็นโฆษกพรรค เป็นต้น ที่ประชุมยังมีมติเลือกคณะกรรมการสรรหาผู้ลงสมัครส.ส.อีก 11 คน นอกจากนี้ยังมีมติรับรองการแก้ไขข้อบังคับพรรคและรับรองอุดมการณ์ของพรรคด้วย ทั้งนี้พรรคจะพยายามส่งผู้สมัครลงชิงตำแหน่งส.ส.ให้ครบ 350 เขตในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ด้านหม่อมราชวงศ์ ดำรงดิศ กล่าวถึงกรณีที่มีอดีตสมาชิกพรรคย้ายไปสังกัดพรรคประชาชาติว่า เป็นความคิดส่วนบุคคล ในส่วนของพรรคภราดรภาพเองพร้อมจับมือกับทุกพรรค ส่วนที่อดีตสมาชิกพรรคจะย้ายไปสังกัดพรรคประชาชาติ เพราะมีแนวคิดตรงกันคือไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) แปลว่า พรรคภราดรภาพสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.หรือไม่นั้น เรื่องนี้ยังไม่มีการคุยกัน ในคณะกรรมการบริหารพรรค จึงยังไม่ทราบว่าพรรคจะมีแนวทางอย่างไร แต่ในมุมมองส่วนตัวพร้อมจับมือกับทั้งฝ่ายที่ต่อต้านและสนับสนุนการสืบทอดอำนาจ เพื่อเป็นตัวกลางในการหาทางออกให้ประเทศ

ส่วนการเสนอชื่อผู้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรค 3 คน ยังไม่ได้คิดว่าจะเสนอใคร แต่เป็นไปได้ว่าจะสนับสนุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯจากพรรคประชาธิปัตย์ และคุณหญิง สุดารัตน์ เกตุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย พร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้เป็นนอมินีของพรรคใด

ก่อนหน้านี้หม่อมราชวงศ์ ดำรงดิศ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกพรรคที่เลือกตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ พร้อมระบุว่าพรรคจะเน้นการทำงานจากล่างสู่บนผ่านการให้สมาชิกพรรคทุกคนเข้าถึงประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ แล้วนำกลับมาเสนอต่อพรรค เพื่อจัดทำเป็นนโยบายและแนวการทำงานต่อไป ทั้งนี้พรรคมีนโยบาย 5 G ที่มุ่งสร้างการเมืองให้เป็นของประชาชน มุ่งเน้นสร้างเศรษฐกิจและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในประเทศ มีเป้าหมายนำประเทศพ้นจากความยากจน และขอเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าเพื่อมุ่งแก้ปัญหาของประเทศด้วย

ขณะที่นาย พันธุ์ยศ ประเมินว่า พรรคจะได้ที่นั่งในสภาไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง ขณะนี้มีทั้งอดีตส.ส., อดีตสมาชิกวุฒิ

สภา(ส.ว.) และผู้นำชุมชนเข้าร่วมกับพรรค พรรคเน้นการทำงานที่มุ่งไปที่การคิดค้นนโยบายที่ต้องทำได้จริง, ลดความขัดแย้งและสร้างประชาธิปไตยในประเทศ ไม่ขอทำการเมืองที่มุ่งใส่ร้ายแฉ

ตอบโต้กันไปมา เชื่อว่าหากยังทำการเมืองแบบเดิม ประเทศก็ไม่สามารถพัฒนาได้ โดยพรรคจะอยู่ข้างประชาชน และมุ่งสร้างการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์